

KISS - อาการดูดี(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวลีจั่วหัว...

แต่ ตลาด หรือ SET Index ละ เห็นการแกว่งตัวในวันศุกร์แล้วนั้น จะยังพอเรียกว่า อาการดูดีได้อยู่หรือไม่ ยังไม่ผ่าน 1570 แถมลงไปเกือบๆ จะแนวรับสำคัญที่ 1540 ก่อนที่จะดังกลับขึ้นมาปิดในแดนบวกได้ แม้จะยังไม่ผ่าน 1570 ก็ตาม... แถมยังต้องไปกังวลกับผู้เล่นจากต่างชาติ ด้วยอีกหรือไม่ นั่นก็ยังไม่เท่าไร กับเรื่องของปัจจัยภายในอย่างการเมือง ที่หลายๆ คนก็ยังกังวลหรือต่างชาติอาจจะกังวลด้วยเหมือนกัน... เพราะเท่าที่เห็นๆ เหมือนจะมีความพยายามจะหาวิธีใหม่ๆ เพื่อจะสู้ จะดันไม่ใหตั้งรัฐบาลได้อย่างราบรื่นนัก เอาแค่เรื่องเดิม เริ่มจะหมดความหมาย หรือ เหมือนจะสู้ไม่ได้ก็แปลเรื่องใหม่ประเด็นใหม่มาว่ากัน... แต่ก็เอาเถอะครับ ปล่อยให้เขาไป ว่าจะอะไรกันนานไปถึงไหน เพราะอย่างไรเสีย กรอบเวลาทางกระบวนการ กำหนดไว้ชัดอยู่แล้ว อีกไม่ช้า เราก็จะเห็นหน้าเห็นหลังแน่ๆ หรือ ถ้าจะไม่อยากคาดเดาตลาด หรือ แนวโน้มของ SET Index แบบนั่งจินตนาการเอาไปต่างๆ นานา ก็กดกราฟมาดูกันจะง่ายกว่า เอาแบบอ่านง่าย ๆ ก็ไม่ต้องติดมากอะไรเช่นกัน แค่เห็นว่า ตลาด หรือ SET Index ออกไปทางเงื่อนไขไหน เราก็เล่นไปตามเงื่อนไขนั้น แบบอย่างที่กำลัง รอคอยแล้วเราก็ถอยตาม โอกาสเจ็บบก็จะน้อยลง (ถ้าเฉลยไม่ผิดนะ)... เอาแบบเห็นๆ กราฟที่ดูกันทุกวันใน LVE นะ ก็แค่ผ่าน 1570-1575 ได้หรือ เห็นยืน 1580 ได้มันคง ก็นั่นแหละครับ เงื่อนไขจะออกไปในทางดี แปลว่า โอกาสจะเป็นคลื่น 5 จริงเริ่มจะชัดเจน ซึ่งก็นั่นจะหมายถึง เราจะมีโอกาสเล่นได้ยาวๆ แต่ก่อนอื่น ขอแค่ตอนนี้ ออย่าหลุด 1540 พอ

ดูตามเกม...

จากวันศุกร์ ที่ผ่านมา ก็ออกอาการดีไม่น้อยเลยเหมือนกันนะ ซึ่งในก่อนหน้า

- แนวรับ : ... 7.10-6.90 หรือ ต้องไม่พลิกต่ำกว่า 6.60
- เป้าหมาย : ... 7.80-8.20 แค่เป็นเป้าหมายเบื้องต้นก่อน

Price Chart...(KISS)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KISS... อย่างที่กล่าว รูปแบบการแกว่งของราคาในก่อนหน้านี เราอาจจะพอหวังรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ และการผ่าน พื่นที่ 6.90-7.10 ก็ทำให้ภาพนั้น เริ่มชัดเจน... เรียกว่า Double Bottoms ก็น่าจะคาดหวังได้ ซึ่งนั่น เป้าหมายเบื้องต้น ก็น่าจะอยู่ที่ระดับ 7.80-8.20 ไว้ก่อน... แต่ถ้ามีการขึ้นตามที่ว่าไว้ได้จริงๆ แล้วนั้น คาดว่ารูปแบบของ MA. ก็จะเป็น Golden Cross ชัดเจนมากขึ้นด้วยเช่นกัน นั่นก็แปลว่า เราอาจจะคาดหวังการขึ้นรอบยาวๆ ได้อีกเช่นกัน ก็จะเหมือนที่เคยลงมาแบบไหน การขึ้นในระยะพอๆ กัน หรือ แกว่งตัวขึ้นแรงๆ ก็อาจจะมิได้... เรียกว่า เคยลงแบบแรงๆ ได้ก็ขึ้นแบบแรงๆ ได้เหมือนกัน นั่นเอง

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน